

Số: /NQ-HĐND

Chợ Đồn, ngày tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Kết quả giám sát về việc thực hiện Đề án Quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện Chợ Đồn năm 2024; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2024.

Xét Báo cáo số 23/BC-HĐND ngày 05/7/2024 của Đoàn giám sát HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án Quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020 –2025, tầm nhìn đến năm 2030 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung báo cáo của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về giám sát việc thực hiện Đề án Quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020 –2025, tầm nhìn đến năm 2030 với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua, việc thực hiện Đề án Quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt

động Chợ đêm gắn với quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng của địa phương. Tổ chức thành công Hội xuân ATK, Lễ hội lòng tòng,... hướng dẫn đến các điểm di tích cấp quốc gia (như Nhà pâu, Khuổi Linh, Pù cọ, Bản Ca...), điểm di tích văn hóa. Quan tâm định hướng phát triển du lịch cộng đồng như điểm du lịch Cạn Poông xã Nam Cường, bản Cuôn xã Ngọc Phái, Phja Khao xã bản Thi, nuôi cá tầm ở Bó Lôm xã Đồng Lạc, xây dựng làng nghề ở xã Bằng Phúc, bảo tồn cây chè Shan tuyết, bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể hát then, lượn, múa bát... Những kết quả trên đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế:

Một số nội dung trong Đề án chưa được triển khai thực hiện như: Tổ chức hội thảo, sơ kết đánh giá quá trình triển khai Đề án; thành lập Ban quản lý Di tích; mở các lớp đào tạo nghề phát triển du lịch; khôi phục phát triển nghề - làng nghề.. Một số cơ quan đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung trong Đề án. Một số các điểm di tích chưa được quy hoạch, tôn tạo, bảo vệ. Công tác tuyên truyền về bảo tồn, tôn tạo di tích tới quần chúng nhân dân hiệu quả chưa cao. Chưa có điểm, tuyến tour du lịch cụ thể để đón du khách tham quan. Việc triển khai một số nội dung của Đề án còn chậm...

Nguyên nhân của tồn tại hạn chế đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số đơn vị chưa được thường xuyên. Công tác tham mưu của một số cơ quan chuyên môn cho UBND huyện về quản lý nhà nước trong thực hiện các nội dung còn lúng túng, chưa chủ động; một số bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, di sản văn hóa. Ngoài ra, Do dịch bệnh covid 19 bùng phát (2020-2022) nên nhiều nội dung của Đề án không thể triển khai thực hiện đúng lộ trình, thời gian.

Điều 2. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án, HĐND đề nghị UBND huyện tiếp tục có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và thực hiện các đề xuất, kiến nghị tại Báo cáo số 23/BC-ĐGS, ngày 05/7/2024 của Đoàn giám sát HĐND huyện với một số nội dung trọng tâm sau:

1. Đối với UBND huyện

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án đến năm 2025. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu, đề xuất thực hiện các nội dung của Đề án đã được phân công có hiệu quả, đúng quy định.

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết các điểm di tích, du lịch; chỉ đạo thành lập Ban quản lý điểm du lịch theo quy định.

Rà soát, báo cáo, đề xuất cơ quan chuyên môn cấp trên tổ chức rà soát, thống kê, thực hiện công tác lập hồ sơ, quy hoạch đối với các điểm di tích chưa được công nhận theo quy định.

Tiếp tục quan tâm duy trì các câu lạc bộ văn hóa – văn nghệ, tổ chức các lớp truyền dạy hát then, lượn, thành lập các câu lạc bộ hát then, hát Pá dung, đội, tổ nhóm thêu thùa, đan lát... gắn với phát triển du lịch. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, xây dựng hệ thống công tác viên tại điểm di tích.

Tiếp tục tăng cường kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, các nguồn lực xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo các điểm di tích, xây dựng các điểm du lịch trên địa bàn.

Qua giám sát, một số nhiệm vụ của Đề án chưa được triển khai thực hiện; một số danh mục dự án đã được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương. Do đó, đề nghị UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết xem xét, đánh giá về hiệu quả của Đề án, có thể đề xuất dừng hoặc bãi bỏ nghị quyết khi kết thúc giai đoạn đến năm 2025 theo quy định.

2. Đối với UBND các xã, thị trấn

Tiếp tục quan tâm xây dựng kế hoạch, phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai các nội dung của Đề án. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, các giá trị văn hóa, điểm du lịch trên địa bàn; Quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa để triển khai thực hiện.

Chủ động thực hiện tốt công tác rà soát, lập quy hoạch chung của xã, thị trấn, trong đó có nội dung quy hoạch về phát triển du lịch trên địa bàn, phù hợp với quy hoạch chung của huyện.

Chỉ đạo phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, di sản, phát huy các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của địa phương gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của Đề án nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Chỉ đạo, tổ chức tốt các lễ hội tại địa phương; Quan tâm rà soát, sưu tầm, khôi phục lại các lễ hội truyền thống. Nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ, thực hiện tốt công tác đón tiếp khách tại các điểm di tích, du lịch.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2024./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XX;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Công thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- Lưu: Văn thư, HS.

CHỦ TỊCH

Ma Thị Na